

TÔI PHẢI LÀM GÌ SAU KHI LỐC XOÁY ĐI KHỎI

Sau khi lốc xoáy thổi qua, hãy bật đài Radio của địa phương hoặc bật TV để lắng nghe tin tức trước khi bạn rời khỏi nơi trú ẩn.

Có khi có nhiều lốc xoáy nhỏ tạo thành một cơn lốc xoáy rất mãnh liệt, bạn phải cảnh giác nếu có nhiều lốc xoáy.

Trước khi vào nhà phải thật cẩn thận, hãy cảnh giác nhiều khi nhà của bạn có thể không được vững chắc.

Hãy cẩn thận những giấy điện có thể bị gãy hoặc bị hư hại, ống Gas hoặc ống dầu có thể bị rỉ hoặc có những ngọn lửa nhỏ đang còn cháy.

Hãy Báo cho những công ty dưới đây nếu có những gì bị hư hại:

LES - 888-365-2412
Cable - 421-0300
Gas - 1-800-303-0357
Telephone - 611
Water - 441-7571
Police NON-Emergency - 441-6000

Xin quý vị đừng gọi 911 trừ khi bạn có những trường hợp khẩn cấp.

Những tài sản bị thiệt hại hãy báo cho công ty bảo hiểm của bạn.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với chúng tôi tại
402-441-7441

Lincoln - Lancaster County Department of
Emergency Management
555 South 10th St.
Lincoln, NE 68508

Lincoln Quận Lancaster

Sở Quản Lý Khẩn Cấp

Cảnh Giác Về Lốc Xoáy

Tài Liệu Hướng Dẫn

Cứu Sống Khi Tai Biến



Vietnamese/4-99

CẢNH GIÁC LỐC XOÁY

Lốc xoáy có thể đến và đi trong chớp lát. Nó tạo thành bởi sấm sét và những luồng khí có mây xoáy thành vòng tròn hình giống như cái phễu. Thời tiết để tạo thành lốc xoáy là ở nhiệt độ ẩm ướt, không khí lạnh và gió thổi mạnh. Lốc xoáy có thể xảy ra bất cứ ở nơi đâu và ngày tháng nào trong năm. Nhưng ở các vùng biển và vùng vịnh là nơi có nhiều lốc xoáy nhất. Lốc xoáy xảy ra nhiều nhất là vào khoảng tháng Tư, Năm và Sáu.

Một con đường của cơn lốc xoáy đi có chiều rộng là 250 yards và có chiều dài là 15 dặm. Lốc xoáy có tốc độ đi khoảng 300 dặm và để lại con đường mòn rộng khoảng 1 dặm. Tốc độ của lốc xoáy khi khoảng 60 dặm một giờ, với sức gió là 400 dặm một giờ bên trong của cơn lốc xoáy. Lốc xoáy thường đi từ hướng tây tới hướng đông.

DẤU HIỆU VÀ CẢNH GIÁC

Khi có sấm sét thì lốc xoáy thường được tạo thành. Nhưng có lúc sấm sét thì không tạo thành gió lốc. Khi có thời tiết xấu, hãy lắng nghe đài radio hoặc bật TV của địa phương để nghe báo cáo.

Nếu bạn đang ở ngoài trời và nhìn thấy một cái vòng tròn do mây tạo thành hình giống như cái phễu, đó có thể là lốc xoáy. Khi lốc xoáy được tạo thành, nó sẽ tạo ra những tiếng động lớn và cái vòng tròn hình phễu sẽ đục xuống đất. Khi nó đến gần, bạn có thể so sánh tiếng của lốc xoáy với máy chiếc máy bay phản lực.

Trung tâm Khí tượng của Liên Bang ở tại thành phố Norman, tiểu bang Oklahoma sẽ

cho bạn biết để cảnh giác lốc xoáy. Đài khí tượng của địa phương sẽ cho bạn biết gió lốc báo động. Văn phòng của địa phương sẽ bật còi báo cho bạn biết là có lốc xoáy.

Lốc xoáy cảnh giác cho bạn biết điều kiện có thể xảy ra, hãy quan sát kỹ bầu trời.

Lốc xoáy báo động cho bạn biết là đã nhìn thấy bằng tận mắt hay phát hiện trên màn ảnh rada. Đài khí tượng sẽ cho bạn biết địa điểm của gió lốc và khu vực đó sẽ trở thành khu có lốc xoáy báo động.

LÀM SAO BẠN CÓ THỂ CHUẨN BỊ KHI CÓ LỐC XOÁY?

Muốn có một chỗ an toàn để tránh lốc xoáy thì bạn phải làm một nơi trú ẩn trong hoặc ngoài nhà của bạn. Dưới lòng đất là một nơi trú ẩn an toàn nhất khi có lốc xoáy. Dưới hầm (basement) tránh xa các cửa sổ là nơi an toàn nhất.

Nếu có điều kiện trên, hãy chuẩn bị núp dưới những đồ vật vững chắc như bàn ghế hoặc dưới cái nệm gần những bức tường ở giữa nhà dưới. Núp dưới những đồ vật vững chắc hoặc che người dưới nệm giường.

Hãy làm một cái còi báo động lốc xoáy với gia đình của bạn để mọi người biết phải làm gì khi có lốc xoáy.

Phải biết những nơi trú ẩn tại sở làm hoặc ở trường học của bạn.

Làm một kế hoạch để rời khỏi nhà (tiến chế) của bạn.

Làm bản liệt kê tài sản trong nhà bạn nếu có thể được hãy chụp hình những đồ vật quý giá trong nhà hoặc quay video. Làm ra một bản sao và cất nó ở nơi an toàn hoặc vào một hộp an toàn.

TÔI PHẢI LÀM GÌ KHI CÓ LỐC XOÁY BÁO ĐỘNG ĐẾN?

Nếu bạn có nơi trú-ẩn khi có lốc xoáy, hãy đi ngay tới đó với gia đình của bạn. Nếu không có chỗ trú ẩn, bạn hãy đi xuống hầm và hãy núp dưới một cái ghế hoặc bên dưới cầu thang. Đừng núp bên dưới nền nhà mà phía trên để nhiều đồ nặng hoặc núp dưới những đồ gì nặng.

Nếu nhà bạn không có hầm (basement), đi vào phòng ở trung tâm căn nhà của lầu một. Tránh núp gần cửa sổ hãy núp phía dưới những bàn thật chắc/tốt và che đầu lại với chăn mền và gối.

Trong Mobile Homes hoặc Trong Xe, Bỏ nhà đi ngay đến nơi trú-ẩn kiên cố. Nếu không có nơi trú-ẩn, hãy nằm sát xuống mặt đất trong cái hố hay mương gần nhất, dùng hai tay che đầu lại.

Nếu ở trong một building lớn, như ở trong văn phòng hay ở trong một cửa tiệm, tránh những chỗ rộng. Hãy đi xuống hầm hoặc đi tới hành lang ở dưới lầu thấp nhất.

Đừng lái xe. Bạn có thể an toàn hơn khi bạn ở trong nhà hoặc nơi trú ẩn hơn là ở trong xe.

Nếu bạn đang lái xe trong thành phố và gần lốc xoáy, hãy đi ngay tới một toà nhà lớn kiên cố, nếu có thể được. Đừng nghĩ mình sẽ chạy nhanh hơn lốc xoáy. Nếu bạn không thể tránh khỏi lốc xoáy, hãy rời khỏi chiếc xe. Nằm sát xuống đất gần cái hố hay mương. Bảo vệ đầu của bạn bằng cách dùng hai tay che đầu lại.